



**BỘ TƯ PHÁP**  
**TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ**

*Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2024*

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục;
- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Trong những ngày qua, bão số 3 với cường độ rất mạnh, kèm theo mưa lũ rất lớn đã gây thiệt hại nặng nề cho một số tỉnh ở miền Bắc nước ta, trong đó có cơ quan, gia đình công chức, người lao động của Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS).

Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục THADS, các cơ quan THADS đã kịp thời đề ra các biện pháp nhằm khắc phục một phần các khó khăn, thiệt hại do bão, lũ gây ra. Tổng cục trưởng ghi nhận, cảm ơn, đánh giá cao những nỗ lực của các đồng chí trong việc khắc phục hậu quả, khó khăn, gửi lời thăm hỏi ân cần, chia sẻ sâu sắc với những thiệt hại, khó khăn, vất vả mà các cơ quan THADS, gia đình công chức và người lao động tại các tỉnh bị bão, lũ đang phải gánh chịu. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cũng ghi nhận, đánh giá cao tính chủ động, kịp thời của Hệ thống THADS và gửi lời động viên, chia sẻ tới các cơ quan THADS, gia đình công chức, người lao động của Hệ thống THADS bị thiệt hại, khó khăn, đề nghị các cơ quan THADS tiếp tục khắc phục khó khăn, ổn định công tác và kịp thời đề nghị hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.

Hiện nay, trước tình hình lũ lụt đang hết sức phức tạp, diễn biến khó lường, tiếp tục gây ra nhiều thiệt hại nặng nề, trong đó có thiệt hại của một số cơ quan và gia đình công chức, người lao động trong Hệ thống THADS, Tổng cục trưởng đề nghị toàn Hệ thống THADS động viên cùng nhau đoàn kết, thống nhất vượt qua các khó khăn, thách thức, thiệt hại; Thủ trưởng các đơn vị phối hợp với Công đoàn cơ quan hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” để chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra. Bên cạnh đó, Tổng cục THADS khuyến khích, trân trọng việc các đơn vị thuộc Tổng cục, cơ quan THADS địa phương, trong điều kiện có thể, bằng nhiều hình thức phù hợp chủ động liên hệ để ủng hộ bằng vật chất và tinh thần để hỗ trợ các gia đình công chức, người lao động của Hệ thống THADS bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

Sự chia sẻ, ủng hộ của các đồng chí lúc này là nguồn động viên to lớn, góp phần làm bớt đi đau thương, khó nhọc, để công chức, người lao động của Hệ thống THADS bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống, công tác./.

**Trân trọng!**

**Nguyễn Quang Thái**  
**TỔNG CỤC TRƯỞNG**  
**TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ**